

Số: 375/VQG-DLST&CHSV
Về việc phản hồi bài viết “Kiên
Giang: Đất rừng Phú Quốc vẫn bị
tấn công”

Kiên Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền Thông.

Ngày 02/7/2021, Báo Kinh tế đô thị có đăng tải bài viết “Kiên Giang: Đất rừng Phú Quốc vẫn bị tấn công”. Vườn Quốc gia Phú Quốc có Báo cáo số 105/BC-VQG ngày 05/7/2021 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố Phú Quốc.

Thực hiện Công văn số 4914/VP-TH ngày 07/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc phản hồi thông tin đến Báo Kinh tế đô thị. Vườn quốc gia Phú Quốc đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phản hồi thông tin đến Báo Kinh tế đô thị và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh như sau.

Đối với nội dung: “Bà Giang Thị Lệ Phương – Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc cho biết: “Đây là khu vực rừng nằm trong dự án xây dựng viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu quý, kết hợp du lịch sinh thái của công ty chúng tôi. Dự án này đã được Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang lập biên bản bàn giao ranh giới, mốc giới, xác định tọa độ thực địa vùng dự án 12,5 ha từ năm 2019. Tuy nhiên, nhiều băng nhóm đã làm giấy tờ giả mạo, mua bán đất rừng bất hợp pháp, qua tay nhiều người trên vùng dự án. Chúng còn làm hàng rào, đánh dấu sơn đỏ lên đá, lên các gốc cây, chôn cột mốc từ rừng chạy xuống biển. Những nhóm người lạ mặt còn đe dọa, uy hiếp nhân viên bảo vệ của Công ty Xuân Phúc”.

Vụ việc này cụ thể như sau: Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc mới xin chủ trương đầu tư chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho Công ty để triển khai Dự án xây dựng viện điều dưỡng và trồng cây dược liệu quý, kết hợp du lịch sinh thái tại khu vực Bãi Khem, phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Diện tích đất 12,5 ha chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và cũng chưa có bàn giao đất mà Bà Giang Thị Lệ Phương cho rằng đất Dự án Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc, diện tích đất này nằm ngoài đất rừng phòng hộ Phú Quốc. Toàn bộ diện tích 12,5 ha nêu trên nằm trong diện tích 42,9629 ha đất Quốc phòng do Quân Cảng Sài Gòn quản lý (tiếp nhận bàn giao từ Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân theo Quyết định số 1379/QĐ-BQP ngày 08/4/2016 để thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng). Hiện nay Quân cảng Sài Gòn đang báo cáo Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng để làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang thống nhất các thủ tục, hồ sơ pháp lý về quản lý, sử dụng đất đai đối với phạm vi khu đất trên. Trong diện tích 12,5 ha có một phần diện tích do Công ty TNHH MTV du



lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc mua lại của các hộ dân, diện tích còn lại chôn lấp đất Quốc phòng và tranh chấp với các hộ dân khác.

Đối với nội dung: *“Khu vực rừng nói trên, vào cuối năm 2020 đã xảy ra một vụ “thảm sát” rừng quy mô lớn. Ghi nhận của phóng viên thời điểm đó, có hàng loạt cây rừng đã bị đốn hạ, nhiều cây mới bị chặt phá nhựa còn chảy dài trên những vết cắt. Những kẻ lâm tặc đã dùng cưa máy để phá rừng. Nhiều cây có đường kính từ từ 40-60cm. Một lượng lớn gỗ đã được chuyển ra khỏi rừng”*.

Cụ thể là: Khu vực đất này có hiện trạng là đất đã trồng cây lâu năm (Đào, Tràm bông vàng, Xà cừ) xen lẫn rừng chồi, cây bụi, cây gỗ tạp nằm ngoài đất rừng phòng hộ Phú Quốc, một lượng lớn gỗ đã được chuyển ra khỏi rừng là không đúng.

Đối với nội dung: *“Theo biên bản về việc chặt phá cây rừng tự nhiên ngày 22/7/2020 của Công an Thị trấn An Thới, có 11.878,7 m² rừng đã bị chặt phá. Tuy nhiên theo tố cáo của chủ dự án Xuân Phúc Phú Quốc thì tổng diện tích rừng bị phá trên 25.000 m²”*.

Cụ thể là: Ngày 22/7/2020, Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với UBND thị trấn An Thới, Hạt kiểm lâm huyện Phú Quốc lập biên bản kiểm tra về việc chặt phá cây rừng tự nhiên trong đất do nhà nước quản lý theo phản ánh của Bà Giang Thị Lệ Phương. Qua kiểm tra thì toàn bộ diện tích 11.878,7 m² chặt phá cây rừng tự nhiên trong đất nhà nước quản lý, nằm ngoài diện tích đất rừng phòng hộ Phú Quốc được UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 609250, ngày 06/3/2013. Bà Giang Thị Lệ Phương, đại diện Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc không thống nhất với nội dung biên bản và cho rằng diện tích phát dọn cây rừng tự nhiên trên 25.000 m² và nằm trong đất rừng phòng hộ Phú Quốc.

Đối với nội dung: *“Đã có rất nhiều đơn tố cáo, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi tới chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương. UBND tỉnh Kiên Giang, UBND thành phố Phú Quốc trong năm 2020 đã có nhiều Công văn gửi Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc, UBND thị trấn (nay là phường) An Thới kiểm tra, xử lý báo cáo... đơn tố cáo hành vi chặt phá, hủy hoại rừng, lấn chiếm đất đai. Tuy nhiên, dự việc chỉ mới dừng lại ở các: Biên bản kiểm tra, biên bản làm việc Hành vi chặt phá rừng, bao chiếm đất rừng trong vùng dự án vẫn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn”*.

Cụ thể là: Trong thời gian qua, Vườn quốc gia Phú Quốc không nhận được các văn bản kiến nghị cũng như đơn tố cáo của Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc. Chỉ có cá nhân Bà Giang Thị Lệ Phương có nhắn tin và điện thoại cho Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc báo có người phá rừng, nhận được thông tin Vườn quốc gia Phú Quốc đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường kiểm tra thì sự thật không như Bà Phương báo. Đến ngày 11/5/2021, Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc có Đơn xin phép cất lán trại bảo vệ rừng gửi Vườn quốc gia Phú Quốc xem xét và Vườn quốc gia đã có Công văn số 234/VQG-PQLBV&PTR ngày 14/5/2021 trả lời theo nội dung yêu cầu cất lán trại để bảo vệ rừng tại Tiểu khu 81 rừng phòng hộ Phú

Quốc của Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc là không đúng quy định của pháp luật; theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp thì không cho phép tổ chức, cá nhân cất lán trại bảo vệ rừng trong rừng phòng hộ mà chỉ có cơ quan quản lý rừng mới được phép xây dựng công trình phục vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Và lại việc Bà Giang Thị Lệ Phương yêu cầu Vườn quốc gia Phú Quốc xây dựng trạm và đưa lực lượng quản lý rừng, kinh phí do Bà Phương lo, mục đích và yêu cầu của Bà Phương là để giữ đất cho Bà, Vườn quốc gia đã có văn bản trả lời.

Khu đất Bà Giang Thị Lệ Phương cho là dự án Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc hiện nay còn tranh chấp, chồng lấn với đất Quốc phòng, UBND tỉnh Kiên Giang cũng có nhiều lần giải quyết và đối thoại nhưng Bà Phương không đồng ý.

Theo phản ánh của Báo Kinh tế đô thị, ngày 03/7/2021 Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang, Hạt Kiểm lâm thành phố Phú Quốc, UBND phường An Thới kiểm tra kiểm tra cụ thể các nội dung Báo nêu thì diện tích mà Bà Giang Thị Lệ Phương cho rằng là đất Dự án Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc nằm ngoài đất rừng phòng hộ Phú Quốc được UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 609250, ngày 06/3/2013; Đối với diện tích đất lập biên bản kiểm tra ngày 22/7/2020 về việc chặt phá cây rừng tự nhiên trong đất do nhà nước quản lý 11.878,7 m² đến nay cây chồi đã lên, không có dấu hiệu phát dọn thêm; kiểm tra khu vực đất rừng phòng hộ giáp ranh với dự án du lịch sinh thái Xuân Phúc Phú Quốc không có phát hiện chặt phá cây rừng như báo nêu; kiểm tra tọa độ vị trí các hình ảnh kèm theo bài báo nằm ngoài đất rừng phòng hộ Phú Quốc.

Với nội dung như đã nêu trên, Vườn quốc gia Phú Quốc đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến phản hồi với Báo Kinh tế đô thị đính chính nội dung thông tin bài viết; chỉ đạo phóng viên khi viết bài đăng bài cần phải khách quan, tránh gây hiểu nhầm đối với người đọc về công tác quản lý bảo vệ rừng đối với Vườn quốc gia Phú Quốc.

Rất mong được Sở Thông tin và Truyền thông sớm phản hồi thông tin đến Báo Kinh tế đô thị và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh như đã nêu trên. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Phú Quốc;
- GD và các PGD VQG;
- Lưu: VT, DLST&CHSV.

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC

Nguyễn Văn Trung